

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

อำเภอ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 86,607,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	17,734,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,141,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,849,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	726,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านส้อง ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,292,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,691,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนหรือเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะของเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามคำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ กำหนด ของพนักงานเทศบาล จำนวน 18 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ตามคำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ กำหนดของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล และตำแหน่งอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	465,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,303,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง และจัดให้มีการดำเนินการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกฯ ขึ้นตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เมื่อมีการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหาร ทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามหนังสือสั่งการ ระเบียบฯ กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	680,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ และจ้างเหมาทำสิ่งของต่างๆ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ รวมทั้งการเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการของเทศบาล จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการของเทศบาล ตลอดจนสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่บุคคลภายนอกดำเนินการให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาล จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองบุคคล และคณะบุคคล หรือองค์กรส่วนราชการต่างๆ องค์กรเอกชนที่มานิเทศงาน หรือเยี่ยมชมกิจกรรม หรือมาศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 208</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>10. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุม และการจัดเวทีประชาคม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 235</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>2. โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับตกแต่งปรับปรุง อาคารสถานที่ป้าย/สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 236</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 172</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่เทศบาลแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานและ/หรือ การจัดทำโครงการต่างๆเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 214</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>5. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 212</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>6. ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล ช่อดอกไม้ กระเช้า พวงมาลา ในการจัดกิจกรรม สำหรับร่วมในพิธีต่างๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีที่มีผู้ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาลและคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาล และคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และ โครงการพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม และตามโครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 208		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	468,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ รวมถึง รายจ่ายที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการจัดหาสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วย หรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 214		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 215		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 215		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 216		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 216		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ อาหารสัตว์ กระจ่างไม้ เครื่องมือการเกษตร ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 141		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 220		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และ วัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 218		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	745,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการรักษามิเตอร์และค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามาตรวัดน้ำ ค่าน้ำประปา ที่ใช้ในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	205,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	205,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 6 ตู้ ตู้อะ 5,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลีนชัก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลีนชัก จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เครื่องขัดพื้น ขนาด 20 นิ้ว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว		
- ใช้ไฟฟ้า		
- ราคาพร้อมอุปกรณ์		
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 221		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	23,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) หรือ 8 แกนเสมือน (8Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 HGz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับ แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 		
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	19,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Baxe-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที <p>ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 226</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 228</p>		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จัดจ้างสถาบันทางวิชาการทำการวิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 214</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
<p>1. อุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเวียง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเวียงตาม โครงการปรับปรุงการบริหารสถานทีกลางเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงสระ ตามหนังสือ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเวียง ที่ สฎ 54901/ว 609 ลว.26 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 229</p> <p>2. อุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระตาม โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และ 84 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี 2559 งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 และวันวิภาวดีรังสิต 16 กุมภาพันธ์ 2559 อำเภอเวียงสระ ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ ที่ สฎ 54001/ว312 ลว. 8 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 210</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,696,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,609,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,609,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,145,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเงินเดือนหรือเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะของเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามคำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ กำหนด ของพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	77,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนตามคำสั่ง ระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ กำหนดของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล และตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำตามคำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการฯฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,023,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามหนังสือสั่งการ ระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ รวมทั้งการเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 214		
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 143		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	213,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ รวมถึง รายจ่ายที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการจัดหาสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี ฯ หน้า 214		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี ฯ หน้า 215		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 216		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี ฯ หน้า 216		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี ฯ หน้า 220		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี ฯ หน้า 218		

งบลงทุน	รวม	64,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	64,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) หรือ 8 แกนเสมือน (8Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 HGz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 		
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	4,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Paallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น <p>ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 226</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 228</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	724,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	664,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการของเทศบาลเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น เช่น การเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และจ้างเหมาอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 174		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการคณะต่างๆฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 214		
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และหรือฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรม และหรือฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ป้องกัน และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 174		
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม"หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม "หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 176		
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ หรือจัดกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง) เช่น กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 178		
6. โครงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ และอื่นๆที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 175		

7. โครงการในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครือข่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนปฏิบัติการควบคุม ไฟฟ้า การติดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกัน ไฟฟ้า หรือตำบล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 177</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	284,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ รวมถึง รายจ่ายที่ไม่อยู่ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร หรือการจัดหาสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วย หรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปีหน้า 214</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 215</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสาม ปี หน้า 216</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 216</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 220</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และวัสดุ คอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสาม ปี หน้า 218</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้ำ ท่อดูดน้ำ ข้อต่อ วัสดุดับเพลิงอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 179</p>		
งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 228</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	16,663,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,524,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,524,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,320,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการฯลฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	6,820,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง และจัดให้มีการดำเนินการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกฯ ขึ้นตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,223,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ รวมทั้งการเช่าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี เพื่อจ่ายเป็นค่าไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 205	จำนวน	20,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 201	จำนวน	20,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงาน การจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปีหน้า 200	จำนวน	40,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 214		
5. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 202		
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส่อง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการผลงานเด็กในระดับชั้นเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปีหน้า 200		

7. โครงการทัศนศึกษาออกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 และบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปีหน้า 202		
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,918,400 บาท
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1,848,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาของเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 280 วัน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาฯ สามปีหน้า 201		
2. ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาฯ สามปีหน้า 213		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	4,587,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ รวมถึง รายจ่ายที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการจัดหาสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปีหน้า 214		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่มฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 215		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	4,477,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (330 คน) จำนวน 280 วัน จำนวน 681,000.00 บาท และโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านส่อง สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (1,981 คน) จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 3,796,000.00 บาท		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 201		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แฉงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 220		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และ วัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 218		

งบลงทุน	รวม	244,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	244,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 3 ชุด ๆละ 5,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	จำนวน	16,500 บาท
2. ค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์ สื่อการเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 11 ช่อง จำนวน 2 ชุด ๆละ 7,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	จำนวน	14,000 บาท
3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 ชุด ๆละ 18,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปีหน้า 226	จำนวน	36,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล ขนาด กว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 55 ซม. จำนวน 100 ชุด ๆละ 1,200 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 227	จำนวน	120,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบายดิจิทัล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล (รายละเอียดปรากฏในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	จำนวน	7,000 บาท
2. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล (รายละเอียดปรากฏในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 224	จำนวน	35,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 CORE) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 HGz จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 226

งบเงินอุดหนุน

รวม 8,074,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 8,074,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 8,074,000 บาท

1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 200 วัน จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 1,981 คน จำนวน 7,924,000.00 บาท ดังนี้
 - โรงเรียนบ้านโนไไร่ จำนวน 49 คน จำนวน 196,000.00 บาท
 - โรงเรียนสามัคคีอนสรณ์ จำนวน 195 คน จำนวน 780,000.00 บาท
 - โรงเรียนวัดบ้านส้อง จำนวน 1,087 คน จำนวน 4,348,000.00 บาท
 - โรงเรียนบ้านส้องเหนือ จำนวน 92 คน จำนวน 368,000.00 บาท
 - โรงเรียนบ้านนาขุมเห็ด จำนวน 50 คน จำนวน 200,000.00 บาท
 - โรงเรียนนมหาราช 2 จำนวน 108 คน จำนวน 432,000.00 บาท
 - โรงเรียนบ้านพรุแซง จำนวน 224 คน จำนวน 896,000.00 บาท
 - โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว จำนวน 176 คน จำนวน 704,000.00 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 201
2. อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านส้อง กีฬาเครือข่าย จำนวน 150,000 บาท อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านส้อง โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือข่ายบ้านส้อง ตามหนังสือ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ที่ ศธ 08165.169/219 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,841,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,038,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,038,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนหรือเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะของเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามคำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการฯลฯ กำหนด ของพนักงานเทศบาล จำนวน 18 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ตามคำสั่ง ระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล และตำแหน่งอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการฯลฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,620,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	148,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามหนังสือสั่งการ ระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ รวมทั้งการเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 214		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	932,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ รวมถึง รายจ่ายที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการจัดหาสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 214		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 215		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 220		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 216		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 216		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีสำหรับเติมในเครื่องพ่นหมอกควัน น้ำยาต่าง ยาสามัญประจำบ้าน วัคซีนฯ ยาเวชภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 217		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ อาหารสัตว์ กระจก ไม้ เครื่องมือการเกษตร ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปีหน้า 141		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แฉงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 220		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังมือ หน้ากาก รองเท้าบูท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 218		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และ วัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 218		
งบลงทุน	รวม	183,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	183,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
1. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ระบบดิจิทัลพร้อมชดวัดส่วนสูง พิกัดน้ำหนัก 160 กิโลกรัม ขึ้นไป ค่าละเอียด 0.1 กิโลกรัม (100กรัม) (ราคาตามท้องตลาด)		
2. ตะแกรงล้างแผล สเตนเลส	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตะแกรงล้างแผล สเตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 45x59 ซม. สูงรวม 80 ซม. สามารถปรับสูงต่ำได้ ขนาด 32-34 นิ้ว ด้านบนเป็นตะแกรง มีกรอบรูปสี่เหลี่ยมใต้ตะแกรงพร้อมถังหิ้ว สเตนเลส 1 ใบ ถึงขยขยสเตนเลส ล้อย่าง หมุนรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ซม. 4 ล้อ (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ฉากบังตาสามตอนสเตนเลส พร้อมผ้า màn	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อฉากบังตาสามตอนสเตนเลส พร้อมผ้า màn ฉากตอนกลาง กว้างไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 170 ซม. (รวมล้อ) ฉากตอนริมทั้ง 2 ข้าง กว้างไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เมโย พร้อมภาควางอุปกรณ์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ เมโย พร้อมภาควางอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อย 1 1/2 นิ้ว พร้อมภาควางสเตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ขนาดโดยรวม 33x48 ซม. ขาโต๊ะแข็งแรงลักษณะรีเบน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ใสล้อย่างหมุนรอบตัวขนาดไม่น้อยกว่า 5 ซม. 2 ล้อ (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 225		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ข้อแข็ง เครื่องยนต์ ขนาดไฟฟ้าน้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
2. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้าได้กว้าง ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 225		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 228		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	375,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 145		
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 150		
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาด	จำนวน	10,000 บาท
ตามฤดูกาล		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามฤดูกาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 149		
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 195		
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย จำนวน		15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 148		
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน จำนวน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 171		
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 147		
งบเงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน		270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล เป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท จำนวน 18 หมู่บ้าน โดยให้ อสม.ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่		
1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข		
2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ		
3. การจัดการปัญหาสุขภาพ เป็นต้น		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 152		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 158	จำนวน	40,000 บาท
2. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปีหน้า 160	จำนวน	60,000 บาท
3. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปีหน้า 145	จำนวน	20,000 บาท
4. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูล สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 154	จำนวน	120,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	7,167,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,957,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,957,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนหรือเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะของเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามคำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง การฯลฯ กำหนด ของพนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองช่าง หรือตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และ เงินเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน ตาม คำสั่ง ระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ กำหนดของ พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล และตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามอัตรา ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,773,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	325,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นผู้แทนชุมชนหรือประชาคมฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามหนังสือสั่งการ ระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ และจ้างเหมาทำสิ่งของต่างๆ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ รวมทั้งการเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าจ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลและจ้างแรงงานขับเครื่องจักรของเทศบาลที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานจำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลอง ลำราง ฝาย ท่อระบายน้ำ คูคลอง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขุดลอกลำราง ท่อระบายน้ำ คูคลอง ซึ่งเป็นที่เครื่องจักรของเทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาลตำบลบ้านสอง จำนวน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองบุคคล และคณะบุคคลหรือองค์กรส่วนราชการต่างๆ องค์กรเอกชนที่มานิเทศงาน หรือเยี่ยมชมกิจกรรม หรือมาศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาดูงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาฯสามปี หน้า 214</p>		
2. โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 213</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	1,010,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ รวมถึง รายจ่ายที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการจัดหาสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 214</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯหน้า 215</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 215</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 220</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 216</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 216</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีสำหรับเติมในเครื่องพ่นหมอกควัน น้ำยาต่าง ๆ ยาสามัญประจำบ้าน วัคซีนฯ ยาเวชภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯหน้า 217</p>		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ อาหารสัตว์ กระจก ไม้ เครื่องมือการเกษตร ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 141		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 220		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถุงมือ หน้ากาก รองเท้าบูท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 218		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม หมึกพิมพ์ และ วัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 218		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จำทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น เครื่องมือช่างต่างๆ เสาย้ายชื่อถนน และอุปกรณ์ป้องกันการจราจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 219		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการรักษามิเตอร์และค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานและอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	432,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	432,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยมือหมุน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยมือหมุน จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้		
-ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยมือหมุน		
-ตู้คู่มือประตูเคลื่อนที่ 2 ด้าน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร กว้าง 2.10 เมตร ลึก 0.64 เมตร จำนวน 1 ตู้		
-ตู้คู่มือประตูเคลื่อนที่ 2 ด้าน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร กว้าง 2.10 เมตร ลึก 0.61 เมตร จำนวน 1 ตู้		
-ตู้เดี่ยวติดคงที่ 1 ด้าน 2 ชั้น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร กว้าง 2.10 เมตร ลึก 0.33 เมตร จำนวน 1 ตู้เดี่ยว		
-1 ตู้มีจำนวน 4 ระดับชั้นเก็บ (5แผ่นชั้น) เก็บเพิ่มขนาด 350x280x85 มม. ได้จำนวน 480 แฟ้ม พร้อมติดตั้ง (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปีหน้า 221		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. ค่าจัดซื้อรถขนขนาด 2 ตัน 1 ตัว	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขนขนาด 2 ตัน รายละเอียดดังนี้ เป็นรถแม่แรงชนิดเขว่น ชักด้วยมือ - มีขอเกาะด้านบน 1 ตัวขอเกี่ยวยกน้ำหนักด้านล่าง 1 ตัว - ใช้โซ่เป็นตัวยกน้ำหนัก - ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิ่มกำลังยก - ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รถทำงาน ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดน้ำหนักขนาดที่ยกได้ (รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2558)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าจัดซื้อสว่านเจาะกระแทก	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสว่านเจาะกระแทกขนาด 20 มม.(3/4) ปรับได้ 2 ระบบ ธรรมดา/กระแทก จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้อง ตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 223		

ครุภัณฑ์โรงงาน

1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด ขนาด 5 นิ้ว 1 เครื่องขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อย กว่า 10,000 รอบต่อนาที (รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 227		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 228		

งบรายจ่ายอื่น

รวม 5,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 5,000 บาท

รายจ่ายอื่น

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา /หน่วยงาน / สถานศึกษา เพื่อสำรวจ
พื้นที่/จัดทำผังและแผนที่ การจัดรูปที่ดินซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน

รวม 23,200,000 บาท

งบลงทุน

รวม 23,200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 23,200,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองหินแพง-หมอสังข์ หมู่ 10,5	จำนวน	422,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คลองหินแพง-หมอสังข์ หมู่ 10,5 ตำบลบ้านส่อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ คสล. ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลบ้านส่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ พิกัด N958527,E543784 ตามแผนฯพัฒนาสามปี หน้า 76		

- | | |
|---|----------------------------|
| <p>10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแยกทางหลวงสาย 41 - บ้านนาใหม่ หมู่ 9</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแยกทางหลวงสาย 41 - บ้านนาใหม่ ม.9 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 170 คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ คสล. ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ พิกัด 539186E, 952195N ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 71</p> | <p>จำนวน 536,000 บาท</p> |
| <p>11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านคลองหล หมู่ 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านคลองหล หมู่ 3 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,950 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป พิกัด 540297E, 951302N ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 36</p> | <p>จำนวน 5,642,500 บาท</p> |
| <p>12. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำคลองหล บ้านหนองตอเสียด แนวเขตหมู่ที่ 8 กับหมู่ 18</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำคลองหล บ้านหนองตอเสียด แนวเขตหมู่ที่ 8 กับหมู่ 18 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 แห่งพร้อมบ่กเบิกทางเข้า ถนนหินแอสไฮไลท์ ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร เสริมผิวจราจรด้วยหินแอสไฮไลท์ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป พิกัด 543285E, 951945N ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 133</p> | <p>จำนวน 1,000,000 บาท</p> |

- | | |
|--|----------------------------|
| <p>13. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารตลาดกลางยางพารา เทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และอาคารตลาดกลางยางพารา เทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานเทคอนกรีตปรับระดับพื้นคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 375 ตารางเมตร 2. งานเทคอนกรีตส่วนขยายฟุตบอลข้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 96.50 ตารางเมตร 3. งานเทคอนกรีตส่วนขยายฟุตบอลอาคารตลาดกลางยางพารา จำนวน 95 ตารางเมตร 4. งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาเป็นเมทัลชีสชนิดมีขนวนกันความร้อน จำนวน 1,480 ตารางเมตร และรางน้ำฝนสแตนเลส+ท่อรับน้ำฝน จำนวน 37 เมตร 5. งานปรับปรุงทาสีอะคริลิคอาคารอเนกประสงค์และอาคารตลาดกลาง จำนวน 1,447 ตารางเมตร 6. งานฝ้าเหล็กรางน้ำพร้อมลอคระบายน้ำ จำนวน 37 เมตร 7. งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร จำนวน 4 ห้อง 8. งานปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ จำนวน 1 ห้อง 9. งานปรับปรุงเวทีอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน 10. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 1 งาน 11. งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารตลาดกลาง จำนวน 48 ตารางเมตร <p>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ N:957341, E:541511 ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 44</p> | <p>จำนวน 1,500,000 บาท</p> |
| <p>14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายคลองหินแพง หมู่ 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายคลองหินแพง หมู่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดปากทรงด้านในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 775 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ N:956082, E:543433 ตามแผนพัฒนาฯสามปีหน้า 30</p> | <p>จำนวน 1,300,000 บาท</p> |
| <p>15. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายห้วยทรายขาว หมู่ 16</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกก่อสร้างถนนสายห้วยทรายขาว หมู่ 16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการบุกเบิกถนนหินแอสไฮไลท์ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร เสริมผิวจราจรด้วยหินแอสไฮไลท์ พร้อมเกลียวและบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ และติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป พิกัดN951593 , E546635 ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 111</p> | <p>จำนวน 210,000 บาท</p> |

- | | |
|---|----------------------------|
| <p>16. โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง
 เพื่อจ่ายเป็นค่าทำป้ายชื่อถนน/ซอย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง
 จำนวน 40 ป้าย เป็นชนิดป้ายชื่อซอยปฏิมากรรมไฟเบอร์กลาส
 กรอบป้ายเป็นอลูมิเนียม ALLOY พื้นป้ายปิดแผ่นสติกเกอร์สะท้อน
 แสงสีน้ำเงิน ตัวอักษรเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ขนาดป้าย
 0.25 X 0.75 เมตร เสาป้ายเป็นเสาเหล็กทาบสังกะสี ขนาด \varnothing 3 นิ้ว
 สูง 2.50 เมตร พร้อมติดตั้ง รายละเอียดและตำแหน่งติดตั้งป้าย
 เป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ พิกัด N957341 , E541480
 ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 126</p> | <p>จำนวน 392,000 บาท</p> |
| <p>2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไทรทอง หมู่ 15
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายไทรทอง หมู่ 15 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด
 สุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร
 ระยะทางยาว 205 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่
 ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ
 ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด
 ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 พิกัด N 953477,E541463 ตามแผนพัฒนาฯ
 สามปี หน้า 105</p> | <p>จำนวน 357,500 บาท</p> |
| <p>3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยด่านตง หมู่ 9
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายซอยด่านตง หมู่ 9 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด
 สุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร
 ระยะทางยาว 1,400 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่
 ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร พร้อมงานท่อลอดเหลี่ยม
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 1 ช่อง ขนาด 1.80x1.80x7.00 เมตร 1 ตัว
 และระบบท่อระบายน้ำ คสล. ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
 ตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 พิกัด N953344, E539429 ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 71</p> | <p>จำนวน 4,300,000 บาท</p> |
| <p>4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชางยศ หมู่ 16
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยชางยศ หมู่ 16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด
 สุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
 ระยะทางยาว 250 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่
 ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ
 คสล. ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด
 ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 พิกัด N951848, E547181 ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 110</p> | <p>จำนวน 641,000 บาท</p> |
| <p>5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเคียนพังก์พัฒนา หมู่ 6
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยเคียนพังก์พัฒนา หมู่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
 ระยะทางยาว 800 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่
 ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ
 คสล. ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด
 ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 พิกัด N961263, E542338 ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 53</p> | <p>จำนวน 1,900,000 บาท</p> |

- | | | |
|---|-------|---------------|
| <p>6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกลาง หมู่ 4</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกลาง หมู่ 4 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 675 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป พิกัด N955664, E539783 ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 40</p> | จำนวน | 1,612,000 บาท |
| <p>7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านปลายแพง หมู่ 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านปลายแพง หมู่ 2 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ คสล.ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ พิกัด N957512,E546484 ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 28</p> | จำนวน | 673,000 บาท |
| <p>8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอียน หมู่ 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเอียน หมู่ 7 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวนพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 785,100.- เงินรายได้ จำนวน 65,900.- พิกัด N956022, E546234 ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 61</p> | จำนวน | 851,000 บาท |
| <p>9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุแซง - สำนักเป็ล้า หมู่ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรุแซง-สำนักเป็ล้า หมู่ 1ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 785 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือจำนวน พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3532.50 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ พิกัด N949678,E546627 ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 21</p> | จำนวน | 1,863,000 บาท |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ม เช่น กลุ่มป็นรูป เหมือนหัวสัตว์ กลุ่มผลิตเครื่องแกงฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปีหน้า 140		

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงาน/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 146		

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	530,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	510,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล หรือการจัดกีฬา นันทนาการ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทีมกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑา นักเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑา นักเรียนเครือข่ายฯ ประจำปี 2559 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 163		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทางการกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 167		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนากีฬาฟุตบอลภาคใต้ตอนบน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 228		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 228		
งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	430,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	430,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 207		

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายเนื่องในการจัดงานวันสงกรานต์ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จำนวน 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสารทเดือนสิบจำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสารทเดือนสิบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 207		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	3,340,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,160,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,160,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนหรือเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะของเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามคำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการฯลฯ กำหนด ของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลหรือตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนตามคำสั่ง ระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการฯลฯ กำหนดของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการฯลฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,978,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	95,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ ค่าอาหาร ทำการนอกเวลา ให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามหนังสือสั่งการ ระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1. ค่าจ้างเหมาบริการ และจ้างเหมาทำสิ่งของต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ รวมทั้งการเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นต้น จำนวน 10,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในระบบผลิตประปาเทศบาล ค่าจ้างขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ผู้ใช้น้ำรายใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล ตำบลบ้านสอง จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองบุคคล และคณะบุคคล หรือองค์กรส่วนราชการต่างๆ องค์กรเอกชนที่มานิเทศงาน หรือเยี่ยมชมกิจกรรม หรือมาศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาดูงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 214	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ รวมถึง รายจ่ายที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการจัดหาสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 214	รวม	358,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 215	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำดื่มฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 215	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 220	จำนวน	2,000 บาท
	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯ สามปี หน้า 216		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 216		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ คลอรีน สารส้ม ปูนขาว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 217		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ อาหารสัตว์ กระจกใส เครื่องมือการเกษตร ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 141		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายแผ่นปิดประกาศ ฟิล์ม อัดขยายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 220		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถุงมือ หน้ากาก รองเท้าบูท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 219		
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น เครื่องมือช่างต่างๆ เสาย้ายช้อถถนน และอุปกรณ์ป้องกันการจราจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการรักษา미터เตอร์และค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานและอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	202,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	72,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 HP จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้		
- ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 HP /2.25kw		
- ใ้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส		
- ความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า 2,700-3000 รอบ/นาที (RPM)		
- ประสิทธิภาพในการสูบน้ำ(ร้อยละ 60)ไม่น้อยกว่า 17 ลบ.ม./ชั่วโมง		
- ฉนวนหุ้มขดลวดมอเตอร์เป็นแบบ Class F ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC และมีระบบป้องกันไม่ต่ำกว่า IP44 (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 223		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 228		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	130,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการจ้างเหมาทำท่อนลอยสำหรับดูดน้ำดิบ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำท่อนลอยน้ำสำหรับระบบดูดน้ำดิบในระบบประปาเทศบาล บ้านหนองแสง หมู่ 8 ระบบประปาบ้านหนองตอเสียด หมู่ 18 รวม 2 ชุด ฯลฯ 35,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลน		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	5,464,900 บาท
งบกลาง	รวม	5,464,900 บาท
งบกลาง	รวม	5,464,900 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	810,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทยในการกู้เงินซื้อรถแบคโฮ รถขุดดินตะขาบ รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกน้ำ ตามสัญญาเงินกู้ประจำ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และ 9 ตุลาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทยในการกู้เงินซื้อรถแบคโฮ รถขุดดินตะขาบ รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกน้ำ ตามสัญญาเงินกู้ประจำ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 และ 9 ตุลาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,332,050 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลเพื่อเป็นสวัสดิการ ในอัตราร้อยละ 10 และสมทบร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราวที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลว.19 มิ.ย.2558		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลสำหรับเลี้ยงชีพ อัตรา ร้อยละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน 25 ราย ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาฯสามปี หน้า 156		
สำรองจ่าย	จำนวน	955,696 บาท
เพื่อจัดสรรไว้จ่ายในการกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาล และไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	895,000 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 98,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 10,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 387,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตเทศบาล 4. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ เป็นค่าทำศพกรณีพนักงานจ้างตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,132,154 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีงบประมาณ โดยไม่รวมรายได้ เงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทิตให้ ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว41 ลว.14 ส.ค.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		